
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
          สมัยสามัญ  สมัยที ่1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
             วันที่   25  มกราคม  2564  เวลา  10.00 น. 

               ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2  อ าเภอเมืองอุทยัธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 

                         ****************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายปภาวิชญ์   บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
2. นายชูชีพ สารีนนท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 1 
3. นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 2 
4. นายกฤษฎา  ซักเซ็ค  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
5. นายพิชัย   จิระธนวิทย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
6. นายธนาคมิ เพ็ชรวัต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
7. ด.ต.ชาติชาย  วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขตอ าเภอหนองขาหย่าง 
8. นางอนัญญา  พันธุเมฆ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑  อ าเภอหนองฉาง 
9. นายเฉลิมวุฒิ  เหล่าแช่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2  อ าเภอหนองฉาง 
10. นายวันชัย  ชีวระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3  อ าเภอหนองฉาง 
11. นายจ านงค์  พันธ์เขตรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอทัพทัน 
12. นายปัญญา วงษ์เวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๒ อ าเภอทัพทัน 
13. นางจีรภา ตั้งวรชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอทัพทัน 
14. นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ์ 
15. นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อ าเภอลานสัก 
16. นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอลานสัก 
17. น.ส.ศรัญญา  โต๋วสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๔ อ าเภอลานสัก 
18. นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อ าเภอบ้านไร ่ 
19. นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอบ้านไร ่ 
20. น.ส.กัณหา  อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอบ้านไร ่ 
21. นายสงบ  เพียงเสมอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อ าเภอบ้านไร ่ 
22. นายศุภวิชญ์  เอ่ียมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 5 อ าเภอบ้านไร ่ 
23. นายธีระวุฒิ   ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอห้วยคต   
24. นางบุปผา  ประเทศ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 

ผู้ที่ลาการประชุม   (ไม่มี) 
 

ผู้ทีข่าดการประชุม   (ไม่มี) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเผด็จ  นุ้ยปรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
2. นางนภัสชนน์  นิธิวรรณกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
3. น.ส.จินตนา   อินมณี  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

           /4. นางนริสา … 



2 
 

 
4. นางนริสา  เสือเนียม ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 

5. ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นายสุรยุทธ  รุทระกาญจน์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. น.ส.สมหมาย  ห่อสกุลกล  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8. นางลาวัลย์  สายทอง  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน   
9. นางชุลี   อัศวพิชยนต์ รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง 
10. นางจรินทร์  ศิริชัยพันธุ์ รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นางชญาณี  บุญสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12. น.ส.สมรัตน์  พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
13. นายเกียรติศักดิ์  มาภักด ี  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
14. นายจิรภัทร  หัสโนดาต หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
15. น.ส.ชุติมา  จวนวันเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
16. น.ส.ภรณ์สวรรศ์  เก่งธัญญกรณ์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
17. น.ส.ภัทราวดี สุราเลิศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
18. นายสุชาติ  ครุฑธานุชาติ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
19. นายสมาน  สงกอก  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
20. นายก าพล  ศรีพันธ์  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
21. น.ส.วิภาวรรท์  ถมยา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
22. น.ส.วาสนา  สุทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  
23. นายเอกลักษณ์   สอาด  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
24. น.ส.วาสนา  ศรีดาชมภู หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
25. น.ส.พนารัตน์  อนุกูลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม  
26. นางอัจฉรา  โพธิชัย  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
27. นางอนัญญา  ยิ้มเจริญ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
28. น.ส.จิดาภา  ธรรมมานุวัติ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
29. น.ส.ฉวีวรรณ สมถะธัญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
30. นายนิทัศน์พล ตาลิน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
31. น.ส.วรัญญา  ผดุงปราชญ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
32. นายพิฆเนตน์   โคชา  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
33. น.ส.ศันสนีย์  หมั่นเสมอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
34. น.ส.ณัฐวรรณ   โพธิชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
35. น.ส.พิมภาวัน  มิคะดา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
36. น.ส.กิตติยา  นิถากรณ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
37. น.ส.บรรหยัด จุลมุสิทธ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
38. น.ส.จิราพร  หนูแก้ว  พนักงานจ้างทั่วไป 
39. น.ส.สิริรัตน์  บริสุทธิ์  ลูกจ้างทั่วไป 

 40. นายพร้อมพงศ ์ แจ่มสว่าง สื่อมวลชน 
 
              /เริ่มประชุม ... 
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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 10.00  น. 
  

เลขานุการสภาฯ  (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกดกริ่งให้สัญญาณเรียก  
(นางบุปผา ประเทศ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเข้าห้องประชุม)  

ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีลงลายมือชื่อเข้าร่วม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ านวน  23  ท่าน ครบองค์ประชุม  ต่อไปขอกราบเรียนเชิญ
ท่านปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จุดธูป เทียน 
บูชา พระรัตนตรัย และขึ้นท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  และขอเรียนเชิญท่าน  
ชูชีพ สารีนนท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 1 และท่านไพบูรณ์  
ตัณฑพาทย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 2 ขึ้นท าหน้าที ่

 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายปภาวิชญ์ บุษวะดี) อุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 ก่อนเข้าระเบียบวาระการ

ประชุม  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีอ่านประกาศ 
 

เลขานุการสภาฯ    1.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564     
ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งแรก เมื่อวันที่              
19  มกราคม  2564  มติที่ประชุมได้ก าหนดให้วันที่  25  มกราคม 2564 เป็นวัน
เริ่มเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2564  นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ    
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒   
จึงก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  มีก าหนด ๔๕ วัน ระหว่างวันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2564   
ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่       
20  มกราคม  พ.ศ. 2564  นายปภาวิชญ์  บุษวะดี  ประธานสภาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี    

   2.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง นัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้ งที่  1 ประจ าปี          
พ.ศ. 2564  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ก าหนดให้วันที่          
25  มกราคม ๒๕64 เป็นวันเริ่มเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  มีก าหนด ๔๕ วัน ระหว่างวันที่  
25 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี     
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ในวันที่ 25  มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.  
เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครั้งแรก นั้น  เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีญัตติส าคัญท่ีจะให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
พิจารณา ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒     

            /และข้อ 23 … 
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เลขานุการสภาฯ     และข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงนัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564      
ในวันที่ 25 มกราคม  2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จึงประกาศมาให้ทราบ 
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2564  นายปภาวิชญ์  บุษวะดี  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี                                                       

 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
   1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  โดยได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ตั้งแตว่ันที่ 23 ธันวาคม 2563  ส าหรบัเอกสารเจ้าหนา้ท่ีไดแ้จกไว้ที่โต๊ะ
ประชุมแล้ว    

    2.ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเอกสารเจ้าหน้าที่ได้แจกไว้ที่โต๊ะประชุมแล้ว          

  

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครั้งแรก  
เม่ือวันที่  19  มกราคม  2564  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีชี้แจงรายละเอียด 

 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทุกท่าน ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ
สภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัด อุทัยธานี ค รั ้ง แ รก  เมื่ อวันที่  19 มกราคม 2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 34 วรรคสอง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ รายงานการประชุมที่สภา
ท้องถิ่นยั ง ไม่ ได้ รับรอง หรือรายงานการประชุมที่ สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้ว              
แต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภา
ท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันที่   
มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข และรับรอง
รายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ ถ้าไม่รับรองภายในเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว 

                      /ขอเชิญท่าน ... 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการประชุม      

ว่าถูกต้องหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข ขอให้ยกมือขึ้น (ไม่มี) 
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขถือว่ารับทราบการรับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2564   
โดยด าเนินการตามระเบียบ ข้อ 34 วรรคสอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)                                                    
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องท่ีเสนอใหม่        
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
    ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีแถลงนโยบาย 
  

นายกองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิก  
(นายเผด็จ นุ้ยปรี) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพทุกท่าน กระผมนายเผด็จ นุ้ยปรี   

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่  20  ธันวาคม 2563 ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีดังต่อไปนี้  ในส่วนของเอกสารที่เป็นรูปเล่มกระผมได้ส่งให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านประธานสภา ท่านรอง    
ในเล่มที่ได้เสนอไปแล้ว ในส่วนที่ผมจะแถลงเพ่ิมเติมเป็นส่วนที่เรียนกับทุกท่านว่าใน
ประเด็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขพัฒนาเพ่ือท าให้พ่ีน้อง
ประชาชนชาวอุทัยธานีอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างมี  สิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ซึ่งผมก็เรียนว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง ปัญหาที่เราพบในระดับของ
การบริหารเรื่องแรกท่ีอยากจะน าเรียนท่านสมาชิกซ่ึงเป็นเรื่องที่ผมเองคือ  

ประเด็นที่ 1 ปัญหาที่พบในการบริหารที่ผมจะขอน าเรียนท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ผมเองได้พยายามต่อสู้มาหลายสมัยที่เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นั่นคือเรื่องของคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
ในคณะกรรมการการกระจายอ านาจในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดในเรื่องของคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจไว้ 36 คน แบ่งออกเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอีก 11 ท่านในคณะแรกคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณและอธิบดี      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะที่ 2 มี 12 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2  คน นายกเทศมนตรี 3  คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 5 คน กรุงเทพมหานคร 

        /และเมืองพัทยา … 
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นายกองค์การฯ และเมืองพัทยา อย่างละ 1 คน รวมเป็น 12 คน จากคณะที่ 1 คณะที่ 2 รวมประธาน

ด้วย 24 ท่าน คณะที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
3  คน  ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  3  คน   ด้านเศรษฐศาสตร์  2  คน  ด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  2  คน  ด้านกฎหมาย  2  คน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะที่ 3 กับคณะที่ 1 
ต่างกันตรงไหนในประเด็นแรกคือ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว 2.ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นก็มีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีรัฐมนตรี         
ว่าการคลัง  มีปลัดกระทรวงการคลัง ด้านการปกครองท้องถิ่นก็มีอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด้านกฎหมายก็มีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งมาเพ่ือให้
จ านวนมากกว่าตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่  12 ท่าน ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  2  เทศบาล  3  องค์การบริหารส่วนต าบล 5 กรุงเทพมหานคร 
1 และพัทยา 1 ใน 12 คน ก็คนละพวก ที่ผมน าเรียนเพราะว่าในคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจเป็นผู้ที่จะเข้ามาดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการท างานในอนาคต
เพ่ิมมากขึ้นอย่างมากมาย ใน 12 คณะ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะสุดท้ายคณะที่ 3 ได้มา
โดยการสรรหา  โดยมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา     
ซึ่งปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจในชุดนี้ด้วย เมื่อเป็นอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล แทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆ ในคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
เพราะเขามี 24 เรามี 12 คนละพวกอีกต่างหาก ซึ่ งผมเองเคยเสนอไว้ว่า ใน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน เข้าไปซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการชุดที่ 1 อยู่แล้ว อยากให้ชุด
สุดท้ายคือชุดที่ 3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้มาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่สรรหาโดยให้สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งบุคคลเหล่านี้เขาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งมาจากพ่ีน้องประชาชนทั้ง
ประเทศอยู่แล้ว เพ่ือไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน 12 คนหลัง มาประกอบเป็นคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรของสภาไม่ว่าจะเป็นสภาของกรุงเทพมหานคร สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาเทศบาล เข้าไปมีส่วน
ร่วมในคณะกรรมการการกระจายอ านาจ นี่คือเรื่องที่ 1 ที่ผมอยากน าเรียนเป็นนโยบาย
ที่จะท าให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจนั้นเป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
อย่างแท้จริง ที่จะเสริมบทบาทให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับ
เลือกตั้งเข้ามา เข้าไปมีส่วนในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะที่ 3  ในคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจ  ที่ผ่านมาการเลือกตั้งตัวแทนของคณะกรรมการการกระจายอ านาจใน
ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งประเทศ 76 จังหวัด  มี 2 คน ซึ่งผมไม่ไปร่วม
เพราะมันไม่เกิดประโยชน์  

ข้อที่ 2 เป็นประเด็นที่ผมเคยได้ไปพูดไว้ในที่ประชุมของสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันนี้เรา
แบ่งแบบ 1 เขต 1 คน  จังหวัดอุทัยธานี มี 24 เขต ก็ 24 คน เขตใครเขตมัน ปัญหา
คือในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ในเรื่อง 

        /ของการก าหนด … 
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นายกองค์การฯ  ของการก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดอ านาจ แบ่งเขตละ 1 คน แต่ลักษณะของโครงการที่จะต้องอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องท าคือ 

  1. ต้องเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

2. เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นภาพรวมที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประโยชน์ต่อ
ประชาชนเป็นส่วนร่วม  ไม่เข้าไปด าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  
ทีส่ามารถด าเนินการได้เอง 

3. ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
หรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 

ผมน าเรียนอย่างนี้ว่าโครงการที่เกินศักยภาพ โครงการที่ไม่ได้ประโยชน์มากกว่า 
1 อปท.ขึ้นไป ไม่ได้เป็นโครงการในภาพรวม จริงๆแล้วท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิก       
มาหลายสมัยท่านก็ทราบดีว่าเป็นปัญหากับฝ่ายบริหารในเรื่องของการท างานเพราะอะไร 
ท่านสมาชิกมาจากเขตเดียวเบอร์เดียว แต่ให้เราท าโครงการใหญ่ๆ โครงการในภาพรวม 
ถ้าไม่มีโครงการเหล่านี้เข้าไปอยู่ในเขตที่เพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่
ท่านจะสนับสนุนให้ผมท าไหมครับ นี่คือประเด็นหลักคืออยากให้มีการแก้ไขประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจหรือไม่ในครั้งต่อไปต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่แบบ
เดียวกับเทศบาลเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท าโครงการใหญ่ๆ ได้ในภาพรวม     
นี่เป็น 2 ประเด็นที่ส าคัญในเรื่องของข้อกฎหมายที่อยากน าเรียนให้สมาชิกสภา        
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านประธาน ท่านรอง ว่าเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท างานล าบากมาก 

ข้อที่ 3 ในเรื่องทีผ่มได้ชี้แจงในคณะกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎรว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมันใหญ่เหมือนอึ่งอ่างคือมีแต่ลม เพราะว่างบประมาณที่ผ่านเข้ามาใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปี 2563 ที่ผ่านไป เงินที่ผ่านบัญชีให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยไม่ได้สัมผัสเป็นยอดรายได้ท่ีเพ่ิมเข้ามา 80,798,000 บาท เป็นเงินของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เขาจัดสรรมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ือให้ยอดเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
เท่าเทียมกับเทศบาล เป็นเปอร์เซ็นประมาณร้อยละ 28 หรือร้อยละ 27 แต่ก็ยังมีเงิน
จ านวนนี้แฝงเข้ามา พ่ีน้องประชาชนไม่ทราบหรอกครับองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
มีเงินเยอะ แต่เป็นเงิน 80,798,000 บาท ที่ผ่านบัญชีเฉยๆ ไม่ได้มีให้ฝ่ายบริหารมา
ด าเนินการใดๆ ผมเรียนกับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ว่ายอดเงินนี้มากกว่างบรายจ่ายเพ่ือการ
ลงทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเมื่อหักจากรายจ่ายประจ าแล้วนั้น ซึ่งใน
คราวที่ผมเป็นตัวแทนของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ผมได้พูดคุยกับท่านประธาน
คณะกรรมาธิการว่าเงินในส่วนนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไป
ชี้แจงพ่ีน้องประชาชนอย่างไร ท่านรับปากว่าจะเอาออกให้ในปี 2565 และจะคืน
งบประมาณให้อันนั้นคือค าพูด แต่ข้อเท็จจริงไม่ทราบ พวกเราก็ต้องช่วยกันผลักดัน 

  /ให้ในส่วนนี้ ... 
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นายกองค์การฯ  ให้ในส่วนนี้ได้เกิดเงินที่เข้ามาในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 80,798,000 บาทนี้ 

จะต้องเป็นเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาใช้พัฒนาได ้ ไมไ่ด้มาผ่านเป็นลมเฉยๆ 
ในข้อที่ 2 ผมขอเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   

ว่าพ่ีน้องชาวอุทัยธานีที่ผมตั้งปณิธานไว้ท านโยบายต้องได้ใช้น้ าไม่ว่าจะน าไปใช้เพ่ือ
การเกษตร น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค อย่างเป็นธรรม ในส่วนของน้ าเราแบ่งออกเป็น  
4 ลุ่ม ลุ่มที่ 1 คลองโพธิ์ แควตากแดด ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ลุ่มที่ 2 ทับเสลา ลุ่มที่ 3 
ห้วยขุนแก้ว  ลุ่มที่ 4 กระเวนกระเสียว และผมอยากจะเพ่ิม ลุ่มที่ 5 คือ ลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา ซึ่งเราอยู่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา ประเด็นคลองโพธิ์ แควตากแดด ลุ่มแม่น้ า
สะแกกรัง ประเด็นคือชลประทานสร้างอ่างคลองโพธิ์ไว้ความจุขนาด 70,000,000  
ลูกบาศก์เมตร แต่สร้างระบบระบายน้ าให้ที่ไผ่เขียวเขตของท่านรองประธานท่านชูชีพ 
สารีนนท์  5 หมู่บ้าน  สร้างระบบที่จะระบายน้ าจากคลองโพธิ์ไว้แค่ 5 หมู่บ้าน ซึ่งน้ าที่
เราได้ใช้จากคลองโพธิ์ก็คือ ถ้าปีไหนมีฝนตกเยอะน้ าท่วม เขาก็จะให้เราได้ใช้บริการ 
เพราะเขาไม่รู้ว่าจะเอาไปไหน แต่ถ้าน้ าแล้งขอเขาก็แทบจะไปกราบไปไหว้ก็ได้มาบ้าง 
แต่ถามว่าทั่วถึงไหมก็ไม่ถึง นี่คือประเด็น ประเด็นที่เราต้องช่วยกันผลักดันให้สร้างระบบ
ให้กับต าบลไผ่เขียว ต าบลพลวงสองนาง ต าบลสว่างอารมณ์ ต าบลหนองหลวง             
ซึ่งแห้งแล้งมาก  

อันที่ 2 ทับเสลา ความจุของน้ า 160,000,000 คิว ปัญหาของมันคือ      
ทับเสลาพ่ีน้องจังหวัดอุทัยธานีจะได้ ใช้น้ าจากตรงนี้ เต็ม 100% ในความจุ  
160,000,000 คิว แต่ก็มีปัญหาในตัวเองคือนานๆจะเต็ม เมื่อปี 2560 2561 และ 
2562 มีไม่เกิน 45,000,000 คิว ในปี 2563 ฝนเพ่ิงจะตกปลายปี ท าให้มีน้ า 
150,000,000 คิว ปีนี้ได้ใช้กันอย่างเต็มที่ ประเด็นที่ผมน าเรียนคือก็จะไม่เป็นแหล่งน้ า 
ท่าน ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ มีแหล่งน้ าพ้ืนที่ที่ซับป่าผา เราต้องไปร่วมผลักดันต้องอพยพ
พ่ีน้องประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณนั้นออกมาประมาณ  30 ครัวเรือน อยู่ในส่วนของ 
การผลักดันให้เกิดการเพ่ิมน้ าต้นทุนขึ้นมา  

3. ห้วยขุนแก้ว เป็นอ่างเก็บน้ าขนาด 43,000,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเขต
อ าเภอห้วยคต บนผืนป่าห้วยขาแข้ง เพ่ือให้ฝนไปตกแล้วน้ าในอ่างห้วยขุนแก้ว
43,000,000 ลูกบาศก์เมตร จะเต็มทุกปี ปีนี้ก็เต็ม แต่ปัญหาคือเมื่อน้ าไหลลงไปที่   
ฝายเขาบางแกรกแล้วไปที่ตลาดทุ่งนา ที่อาคารแบ่งน้ าจากนั้นก็คือน้ าจะไหลไปลงที่    
ห้วยขุนแก้ว ตั้งแต่เขาบางแกรก หนองยาง หนองนางนวล ดงขวาง หลุมเข้า ปัญหาคือ
ฝายที่ชลประทานสร้างไว้ 12 ตัว เขาโอนให้อยู่ในภารกิจของจังหวัดอุทัยธานี 3 ตัว 
โอนให้อยู่ในภารกิจของท้องถิ่นในชัยนาท 9 ตัว สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เปิดน้ ามาจากห้วยขุนแก้ว
น้ าจากอุทัยธานี แต่คนอุทัยธานีต้องไปกราบคนชัยนาทขอน้ า ตั้งแต่ฝายหินเรียง กุดจอก 
ทุ่งบัวแดง ของเขาใช้น้ าแบบไม่ต้องสูบน้ าเพราะว่าฝายหินเรียงเขาเท อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเขา เขาปิดประตูกลางไม่ให้น้ าลงเพ่ือให้น้ าแยกขึ้นไปฝั่งทางเขา แล้ววิ่งคลองยืม
เลาะชายห้วยขุนแก้วไปหลายกิโล เวลาคนชัยนาทใช้น้ าก็แค่ขุดหัวคันนาน้ าก็ไหลเข้าไป
แล้วครับ แต่น้ าในห้วยขุนแก้วไม่มีให้คนอุทัยธานีสูบ นี่คือความไม่เป็นธรรม ซึ่งผมก็พูดมา
ทุกครั้งให้คณะกรรมการธิการหลายชุดมาแล้ว สิ่งที่จะต้องท าก็คือ ในขณะที่ฝายเขาบางแกรก
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องล็อคตัวนี้ และเปิดน้ าให้  

    /ชัยนาทไป … 
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นายกองค์การฯ ชัยนาทไปเฉพาะที่เราอยากจะให้ตามควรแค่นั้น ในส่วนนี้ต้องแบ่งจากประตู 1 มาที ่  

ทุ่งโพ มาห้วยขานาง มาบ่อทับใต้ มาหนองยาง หนองนางนวล เข้าหนองไผ่ ดงขวาง    
ถ้าเรายังปล่อยน้ าไปที่หลังฝาย หลังตลาดเขาบางแกรก ไปที่อาคารแบ่งน้ าจะเข้าสู่ระบบ
ของชลประทานที่สร้างให้กับฝั่งคนชัยนาทฝั่งเดียว ไม่ได้สร้างให้คนอุทัยธานีท่านลองคิด
ดูครับว่า ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่าน ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว ก็ได้ น้ าอุทัยธานี
ต้องไปขอคนชัยนาท อันนี้คือสิ่งที่ต้องช่วยกันแก้ไข น้ าอุทัยธานีแต่ต้องไปขอกุญแจคน
ชัยนาท นี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันแก้ไข 

กระเวนกระเสียว เรียนอย่างนี้ว่า กระเวนมาจากพุบอนของต าบลบ้านไร่        
มาบ้านบึง ทัพหลวง ไหลรวมกับกระเสียวที่มาจากคอกควาย เจ้าวัด ห้วยแห้งมาลงที่  
ทัพหลวง ประเด็นคืออ าเภอบ้านไร่หน้าแล้งไม่มีแม้แต่น้ าจะอาบ หน้าน้ าน้ าท่วมต้องหา
กระสอบทรายมากันแถวหน้าศาลเจ้าพ่อเขารัก เวลาฝนตกที่พุบอนหลายๆวันติดกัน    
นี่คือประเด็นปัญหาที่ยาวนานมาแล้ว ผมขอสร้างอ่างคุยมาหลายยุคหลายสมัย ค าตอบ
ของชลประทานคือไม่สร้าง อ่างซ้อนอ่างเขาไม่ท า ผมเรียนถามว่าถ้าไม่ท าน้ ากระเวน
กระเสียวไปไหน ไปอ่างกระเสียวที่ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านลองถามดูสิว่า ผู้ที่ใช้
น้ าจากอ่างกระเสียวจากด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งจังหวัดไม่แล้งไม่ท่วม ในขณะที่
บ้านไร่แล้งและท่วม นั่นคือเราไดใ้ช้น้ าแบบเป็นธรรมไหมครับ สิ่งที่ผมเรียนท่านประธาน 
โชคดีท่ีท่าน ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้เสนองบประมาณสร้างอ่างห้วยหมอโค้วที่กระเวน 
1 ตัว ซึ่งจะเริ่มต้นในปี 2565  และยังมีห้วยมะตูมอีกตัวหนึ่ง 338,500,000 บาท 
สูง 32 เมตร ยาว 205  เมตร เก็บน้ าไดป้ริมาณประมาณ 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร 
แพร่ออกไปอีก 30,000,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะแก้ปัญหาให้กับอ าเภอบ้านไร่     
ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ส. และเราต้องร่วมกันต่อยอดในเรื่องเหล่านี้ เพราะว่าเราทราบดี
ว่าตั้งแต่ทัพหลวง  หูช้าง  เมืองการุ้ง มีปัญหาเรื่องน้ าประปาทั้งหมดทั้งสิ้น ฝายห้วยหมอโค้ว 
ส่งด้วยระบบท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร เป็นท่อเหล็กหุ้มคอนกรีต สามารถส่งน้ า
ให้กับพ่ีน้องประชาชน ตั้งแต่ทัพหลวง หูช้าง เมืองการุ้ง จนมาถึงวังหิน บ้านใหม่คลองเคียน 
ซึ่งต่อมาได้ 

ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เป็นปัญหาที่คาราคาซังมานาน ตั้งแต่สมัยผู้ว่าฯ อุดม พัวสกุล 
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ปี 2550 ผมเข้าประชุมทุกครั้ง มีการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การผันน้ าจากเจ้าพระยาขึ้นไปเขื่อนวังร่มเกล้า ระดับความต่างของความสูง อยู่ที่     
18 เมตร เราได้ต่อสู้กันมาเมื่อถึงเวลาจริงๆ ในส่วนของการผันน้ า เวลาศึกษาจะศึกษา
จากเจ้าพระยา เวลาน้ ามาเม่ือสูบน้ าจริงๆ เขาเอาลงแค่คลองจักษา ไม่ได้สูบที่เจ้าพระยา 
ผมถามว่าน้ าพอสูบไหมครับ คลองยางท่านก็เห็นสมาชิก ที่เป็นสมาชิกท่านจ านงค์     
พันธ์เขตรการ ท่าน ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว ท่านก็เห็นคลองปูนที่ยาวออกไปตั้งแต่    
เขาขี้ฝอย ทุ่งนาไทย ทัพทัน ทุ่งพ่ึง ดอนกลอย ห้วยรอบ ไปลงคลองท่าโพ ท าหมดแล้ว 
แต่ผมถามว่าจะสูบกันมาอย่างไรในเมื่อสถานีสูบน้ าอยู่ที่หน้าวัดจักษา คลองจักษากว้าง
ไม่เกิน 60 เมตร ตอนนี้มีแต่ทราย จึงไม่รู้ว่าจะเอาน้ าจากไหนไปสูบให้ประชาชนในเขต
อ าเภอหนองขาหย่าง อ าเภอทัพทันบางส่วน อ าเภอเมืองอุทัยธานี ที่จะได้ใช้น้ าตรงนี้           
เป็นโครงการที่หมดไป 465,000,000 บาท ไม่รวมรางระบายน้ าที่ท าไว้เสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว น่าจะประมาณ 500,000,000 บาท ที่ผมเรียนแบบนี้คือ ถ้าสูบน้ าจาก 

   /เจ้าพระยา ... 
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นายกองค์การฯ เจ้าพระยาย้ายจากจักษาไปไว้ที่เจ้าพระยา น้ าสามารถสูบได้ตลอดเวลา ผมถามอธิบดี

กรมชลประทานว่าเพราะท าไมถึงไม่ให ้ เขาบอกว่าเขาไม่ให้ ผมไม่รู้ว่าใครคือเขา ถามว่า 
เวลาน้ าท่วมมันท่วมอุทัยธานีมั้ยครับ เวลาท่วมท่วมบ้านเรา ผมถามว่าสุพรรณบุรีติด
เจ้าพระยาไหม  ลพบุรีอยู่ติดเจ้าพระยาไหมครับ ถามว่าได้ใช้น้ าเจ้าพระยาไหมได้ใช้ 
ซ้ายลพบุรี ขวาสุพรรณบุรี แม้กระทั่งว่ากลัวน้ าจะไม่ไปอู่ทองแสนไร่ ไม่ให้เราสูบน้ า   
ตรงนี้แสนไร่จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบคือ 42,000,000  คิว คิดมาขนาดนั้น  
มันจึงท าให้ อุทัยธานีต้องรับเหตุ อันนี้  เขากลัวว่าสูบน้ าจากเจ้าพระยาขึ้นมา 
42,000,000 คิว ตามรายงานผลกระทบเขากลัวว่าน้ าจะไม่ไปลงที่ อู่ทองอ าเภอ
สุดท้ายของจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณแสนไร่ ในอนาคตเราก็ต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการเมือง  เรื่องอ่ืนๆ ที่จะช่วยกันผลักดันให้เราได้ย้ายสถานีสูบน้ าจากหน้าวัดจักษา
ไปเจ้าพระยา เพราะว่าถ้าบอกว่าเจ้าพระยาแห้ง มันก็ตัวใครตัวมัน ทั้งหมดอุทัยก็เป็น
ประชาชนในประเทศ เราไม่ใช่พลเมืองชั้น 2 ที่จะบอกว่าให้เราใช้น้ าจากเจ้าพระยาไม่ได้ 
ตรงนี้คนอุทัยธานีหลายเรื่องที่ผมอยากเรียนฝากเราในฐานะตัวแทนของประชาชน
เหมือนกันท่านก็ได้รับเลือกจากพ่ีน้องประชาชน อยากให้ได้ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  
ห้วยขุนแก้ว เรื่องผันน้ าจากเจ้าพระยา ศึกษาจากเจ้าพระยาไม่ได้ศึกษาจากคลองจักษา 
แต่เวลาเอางบประมาณมาลงจริงๆให้สูบแค่คลองจักษาซึ่งเป็นไปไม่ได้  ถ้าตรงนี้ผันไป
ด้วยน้ าจาก   ทับเสลาก็จะไปแค่หนองกลางดงไม่ต้องมาถึงทัพทัน หนองฉางมาแค่บ้าน
เก่า ไม่ต้องข้ามมาห้วยรอบ จะท าให้บ้านนี้เมืองนี้อยู่กันได้โดยมีน้ าใช้อย่างสมบูรณ์ อันนี้
เป็นนโยบายที่ผมเสนอต่อทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   อีกปัญหาคือที่
คลองยางบึง   ทับแต้ สร้างประตูเปิดปิดที่คลองยางเวลาน้ ามีเยอะเราเปิดประตู เมื่อน้ า
ขาดเราปิดประตูและตั้งสถานีสูบน้ าแบบเดียวกันจากแม่น้ าสะแกกรังเติมเข้าไปที่บึงทับแต้      
ท่านประธานสภาฯ ทราบดีว่าเมื่อปี 2560, 2561, 2562 ไม่มีน้ าประชาใช้ ถ้าเราใช้
วิธีนี้สูบน้ าจากสะแกกรังแต่อยู่ปากเจ้าพระยาเติมเข้าไปในบึงทับแต้ พ่ีน้องประชาชนที่
อยู่หนองขาหย่าง และอ าเภอเมืองจะได้ใช้น้ าได้อย่างบริบูรณ์ เป็นประเด็นที่อยาก
ผลักดันในการใช้น้ าอย่างเป็นธรรม อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมกับคณะ 
ส.ส.พบประชาชนของท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ พบว่าทุกต าบลที่ผมไป พ่ีน้องประชาชน
ถามหาโครงการสระเอ้ืออาทรซึ่งเราถูกงดโดยหน่วยตรวจสอบว่าไม่มีกฎหมายเขียนไว้ให้
ท้องถิ่นเข้าไปด าเนินการได้ เราขุดไป  9,435 ลูก หยุดมาหลายปีแล้ว แต่สิ่งที่พบก็คือ
เวลาเราไปพบพ่ีน้องประชาชน ประเด็นคือจะถามอยู่อย่างเดียวเรื่องสระว่าไม่มีอีกแล้วหรือ 
ตรงนี้ผมขอเรียนว่าเราผลักดันโดยรวบรวมรายชื่อจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาลที่มีความต้องการโครงการนี้เพ่ือที่จะให้ท่าน ส.ส. น าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
จะให้มอบมติคณะรัฐมนตรีที่มอบให้กับกรมพัฒนาที่ดินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขุดสระในที่ดินของพ่ีน้องประชาชนเรียกว่าสระประจ าไร่นาของพ่ีน้อง
ประชาชน 1,260 คิว ผมถามในคณะกรรมาธิการว่าท าไมไม่มอบให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่ากรมพัฒนาที่ดิน มีทั้งเครื่องจักรเครื่องมือ มีทั้ง
งบประมาณ มีทั้งคน กรมพัฒนาที่ดินมีสถานีพัฒนาที่ดินในอุทัยธานีมีคนอยู่ไม่เกิน    
10 คน จะท างานได้ซักแค่ไหน ถ้ามอบมติคณะรัฐมนตรีส่วนนี้ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผมเชื่อว่าสระประจ าไร่นาจะเกิดข้ึนและจะเกิดอีกหลายเรื่องกับพ่ีน้องประชาชน 

  /ไม่ว่าจะเป็น ... 
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นายกองค์การฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไร่นาส่วนผสม เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ในครัวเรือน        

โคกหนองนาโมเดล มันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เพราะว่าพ่ีน้องประชาชนถามว่า
นายกเอาน้ าที่ไหน นั่นคือประเด็นไม่ว่าเราจะไปเสนอโครงการอะไรก็ตาม เรื่องธนาคาร
น้ าใต้ดินเป็นเรื่องส่วนที่ต้องด าเนินการทั้งระบบปิดระบบเปิด ระบบปิดให้อปท.        
ในระดับล่าง ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ ในระบบเปิดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจะร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล โดยใช้วิทยาลัยชุมชนเป็น   
ฝ่ายกฎหมายที่จะจัดอบรมให้ความรู้ซึ่งเขาด าเนินการอยู่ ไปดูงานที่ก าแพงเพชรเขา
ส าเร็จแล้วเพ่ือเอามาด าเนินการในจังหวัดอุทัยธานี ระบบเปิดต้องใช้งบประมาณต้องใช้
เครื่องจักร  ระบบปิดพ่ีน้องประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ
น้ าทั้งหมด 

3. ในเรื่องของคุณภาพชีวิต ในส่วนของ อสม. ที่เราด าเนินการร่วมกับพ่ีน้อง 
อสม. อยู่ 2 เรื่อง คือ เมื่อก่อนเราท าเรื่องยาเสพติด ตอนนี้เราท าเรื่องโควิด 19 ในส่วน
ที่แจกจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับ อสม. รวมถึงซื้อเครื่องเทอร์โมสแกนให้ไปเฝ้าระวังพ้ืนที่ 
ปัจจุบันนี้ยิ่งหนักแพร่ระบาดมากกว่าเก่าเยอะ การเฝ้าระวังในพ้ืนที่จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง เพราะถ้าในระแวกบ้านที่ อสม.ควบคุมอยู่จะรู้ว่าใครไปไหนมา รู้ว่าใครมาจาก
ไหนจะท าให้สามารถเฝ้าระวังในเรื่องของโควิด 19 ได้  เรื่องที่ 2 ในสมัยที่ผ่านมาผมได้
ตั้งงบประมาณให้กับพ่ีน้อง อสม.ไว้ 1,000,000 บาท ในเรื่องการให้ความรู้ พ่ีน้อง    
อสม. ในเรื่องที่คนไทยตาย ร้อยละ 73 นั่นคือเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ติดต่อ คือโรคที่เกิดจาก
การปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นการบริโภค  การไม่ออกก าลังกาย ขออนุญาตยกตัวอย่างใน
ประเด็นนี้เป็นประเด็นส าคัญ มีอยู่ 7 โรค ตั้งแต่เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดหัวใจ 
ไต ภูมิแพ้ แพ้ภูมิ และโรคมะเร็ง หมอบุญชัยท่านเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชน        
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้คนไปรักษาวันละ 3,000 คน มีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นลูกน้อง 50 คน หมอบุญชัยเป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ติดต่อหรือ NCD ครบทุกโรค
ตั้งแต่ความดัน เบาหวาน หมอบุญชัยปฏิบัติตัวโดยไม่กินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวเป็นเวลา 
4 เดือนหายหมดทุกโรค และได้ให้เป็นวิทยาทานกับคนอ่ืน ผมได้พูดคุยกับพ่ีน้อง อสม.
ไว้ว่าจะให้ท่านมาให้ความรู้กับพ่ีน้อง อสม. เพ่ือที่จะให้พ่ีน้องอสม.ไม่ใช่ไปวัดแต่     
ความดัน ไปชั่งน้ าหนัก ต้องไปให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวในเรื่องของการบริโภค ข้อห้าม
มีอะไรบ้าง ข้อปฏิบัติมีอะไรบ้าง ท่านเชื่อหรือไม่ว่า เราท านาปีหนึ่งขายข้าวส่งออก      
ได้ปีละ 200,000,000 บาท แต่ในขณะที่เราต้องน าเข้ายามารักษาคนไทยปีหนึ่ง 
400,000,000 -  600,000,000 บาท เท่ากับปีหนึ่งเราต้องจ่ายค่ายาเท่ากับท านา    
2 - 3 ปี นั่นคือประเด็นที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรา ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยาก ก็น าเรียนไว้เป็น
นโยบายที่เราได้ท าต่อเนื่องมา 

  4. เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องแรกคือแก่นมะกรูด เราได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 
2556 - ปี 2563 และด าเนินต่อในปี 2564  มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้ามาประเมินผล
การด าเนินงานตั้งแต่ปี 2556 - ปี 2563 มีป่าเพ่ิมข้ึน 2,600 ไร่  เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญในช่วงฤดูหนาว ในปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีโควิด ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแก่น
มะกรูด ตัวเลขช่วงปีใหม่ที่ผ่านจุดคัดกรอง 9 วันคือ  4 วันหยุดยาวเดือนธันวาคมและ 
5 วันช่วงปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม ที่ผ่านจุดคัดกรองมีนักท่องเที่ยว 61,235 คน  

                                                                                                                      /เป็นตัวเลข ... 
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นายกองค์การฯ เป็นตัวเลขที่ชัดเจน แต่ช่วงที่ผมได้สังเกตการณ์ตั้งแต่วันที่ 4 - 5 คนแน่น รวมทั้งเดือน

ผมว่าเป็นแสนคน ถ้าใช้จ่ายคนละ 500 บาท ก็เท่ากับว่า 50,000,000 บาท ถ้าใช้
จ่ายคนละ 1,000 บาท ก็เท่ากับ 100,000,000 บาท เป็นประเด็นที่ผมน าเรียนว่า
เป็นเรื่องการท่องเที่ยวที่ก่อนจะปิดลงไปตามค าสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด        
เมื่อประมาณวันที่ 3 วันที่ 4 ที่ผ่านมา ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนทั้งจังหวัดเพราะ
คนที่จะไปแก่นมะกรูดก็จะผ่านตั้งแต่อ าเภอเมืองเข้าไปอีกหลายอ าเภอ นอกจาก
นักท่องเที่ยวที่มาจากด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี แต่อย่างไรก็ตามท าให้พ่ีน้องชาว
อ าเภอบ้านไร่มีรายได้มากขึ้นมากมาย ในส่วนที่ 2 เรื่องงานบุญบั้งไฟ ที่หายไปจากที่เรา
เคยจัดในหลายปีที่ผ่านมาที่ลานสัก ซึ่งก็เป็นประเด็นเดียวกัน งานบุญบั้งไฟนั้นสามารถ
เรียกคนจากต่างจังหวัดได้เป็นแสน เป็นรายไตรมาสที่เราท าเรื่องท่องเที่ยวของจังหวัด 
อุทัยธานีไว้อย่างครบถ้วน ช่วงจากงานวันมรดกโลก 9 ธันวาคม  งานแก่นมะกรูด ปีใหม่ 
ก็จะต่อเนื่องกัน ต่อจากนี้เป็นงานบุญเดือนสามประมาณเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และ 
งานบุญบั้งไฟที่เราเคยจัดช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม และวนไปที่งานตักบาตรเทโว
ของเทศบาล ประมาณตุลาคม และก็จะวนกลับมาที่งานมรดกโลก แก่นมะกรูดซึ่งเมื่อ 
งานบุญบั้งไฟหายไปแล้ว จึงท าให้รายไตรมาสที่เป็นรายได้ของพ่ีน้องประชาชนชาว
จังหวัดอุทัยธานีขาดหายไป เพราะว่าอย่างที่ผมน าเรียน ถ้าเขามากัน 100,000 คน  
ท าให้รายได้ชาวอ าเภอลานสักหายไปประมาณ 30,000,000 บาท นี่คือตัวเลขที่
ชัดเจน ประเด็นนี้จะผลักดันร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ที่จะดึงโครงการนี้กลับมา เพ่ือที่จะ 
ท ารายได้ให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ต่อไปบึงพระชนกเป็นแหล่งที่ท าให้
ชาวจังหวัดอุทัยธานีได้ออกก าลังกายแล้วก็จะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวในอนาคตและ 
สมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยได้ติดต่อมาเมื่อไม่กี่วันก็ได้ติดต่อมากับผมแล้วได้ยื่น
หนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีว่าจะมาจัดอีก หลังจากที่ได้จัดไปครั้งที่แล้ว ซึ่งก็
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเมืองอุทัยธานีคึกคักเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น
สนามท่ีผู้เข้าแข่งขันบอกว่าสวยที่สุดเท่าที่เคยแข่งมาและเป็นสนามที่มีผู้แข่งขันมากที่สุด 
นักท่องเที่ยวก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในเขตอ าเภอเมืองท าให้พ่ีน้องประชาชนในอ าเภอ
เมืองมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้านค้าต่างๆ ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยว 

เรื่องสุดท้าย คือเรื่องถนนหนทาง ประเด็นปัญหาที่เจออยู่ตลอดคือ ถนนที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากทางหลวงชนบท ถ่ายโอนมา 200 กว่ากิโล แต่ไม่ได้ส่งเงินงบประมาณ
มาให้เรา ก็ท าทุกวิถีทางในการที่จะซ่อมในการที่จะสร้าง บางแห่งที่ช ารุดมากต้อง
สร้างใหม่  ไม่สามารถที่จะขยายพ้ืนที่การก่อสร้างต่อไปได้ ซึ่งต้องมาซ่อมถนนเหล่านี้  
ปัญหาที่มีอยู่ที่พบในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจของทางหลวงชนบท ถนนบางเส้น
รับผิดชอบโอนมาให้ 3 หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและถนนเดิมของทางหลวงชนบท  พ่ีน้องประชาชนไม่รู้หรอกครับว่าตรงไหน
เป็นของใครรับผิดชอบ พ่ีน้องประชาชนก็ด่าว่าถนนเส้นนี้เมื่อไหร่จะมาท าสักที บางที 
อบจ.ท าแล้ว อบต.ก็ไม่ได้ท า เราไปท าก็ไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ บางที 
อบต.ท าแล้วก็มี อบจ.ยังไม่ท าก็มี แต่เราค่อนข้างจะไว เรามีหน่วยซ่อมประจ าอยู่ เราก็มี
เครื่องมือพร้อม  ในประเด็นนี้ขอเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ว่าเราเคยท า
ถนนลาดยางแบบบูรณาการ ท่านรอง ท่านชูชีพ สารีนนท์ ทราบดี ได้ด าเนินการไป 

    /หลายเส้น ... 
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นายกองค์การฯ หลายเส้นเสร็จแล้ว  ปัญหาคือทางหน่วยตรวจบอกว่าไม่สามารถด าเนินการในส่วนของ

เราท า การแบ่งอ านาจหน้าที่เข้าไปในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล       
เราก็หยุด ประเด็นคือว่ากระบี่ผมไปดูงานเขาก็ท าได้ ผมถามในคณะกรรมาธิการว่าท าไม
อุทัยธานีท าไม่ได้ เป็นการประหยัดงบประมาณได้งานได้โครงการมากขึ้น ไม่ได้บอกว่า 
เราซื้อเพ่ิมก็มีบ้าง เครื่องจักรที่มีอยู่แล้วยังใช้งานได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นรถเกรด รถบดอัด  
รถน้ า มีประจ าอยู่แล้ว อปท.ก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ไปซื้อมาก็ไม่คุ้มกับงบประมาณ มีบ้างที่
ต้องซื้อเครื่องจักรเพ่ิม รถน้ าต้องมีประจ าอยู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนก็ต้องใช้ 
เครื่องจักรเหล่านี้ โดยใช้น้ ามันขององค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เป็นการประหยัด 
งบประมาณและแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนได้มากมาย ผมเรียนว่าในส่วนของ      
รถรีไซคลิ่ง  ถ้าเรามีงบประมาณของเงินกู้พอก็จะด าเนินการซื้อ เราจะสามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลขอไปใช้ได้
เพราะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ท่านก็ไปซื้อปูนซื้อน้ ามัน
เติมเอา ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออัดให้มันเรียบไปเลย ส่วนผิวมีงบประมาณในเรื่องของไม่
ว่าจะเป็นแคปซิล  แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ท่านก็ท าต่อไป อันนี้คือประเด็นที่อยากเสนอ
ต่อสภา เพ่ือให้ท่านได้เห็นว่าในภาพรวมของการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ทีผ่มเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะท าครอบคลุมหมดทุกเรื่อง แต่ในประเด็น
ที่จะท าได้มากน้อยแค่ไหนกเ็ป็นประเด็นในเรื่องของงบประมาณและผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาล
ตัดในส่วนของเงินที่ อสม.ไปจ่ายเองให้กระทรวงสาธารณสุข ของเรายังอยู่คงเดิมก็จะมี
งบประมาณเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตัว ในการพัฒนาก็เรียนฝากท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งทั้งหมดนี้  ในส่วนที่นอกเหนือจากนี้ ก็จะอยู่ใน
นโยบายที่ผมไดเ้สนอเป็นเล่มให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ 
    

เลขานุการสภาฯ  1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง        
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562  

                      มาตรา 35/4 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕4  

  ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

   เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ด าเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป 

               /ข้อ 124 ... 
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เลขานุการสภาฯ  ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน
และคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
นั้นๆ ด้วยก็ได้ 

   ข้อ 125 ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือ      
ข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย หรือสอบถามนโยบายที่ท่านนายกได้แถลงมา 
โดยไม่มีการลงมติ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด
อภิปราย ถือว่าสภารับทราบนโยบายแล้ว  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2   เรื่อง คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี       
ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี  ขอเรียน
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

 

นายกองค์การฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกสภาองค์การ-
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีได้พิจารณาคัดเลือกนายโสภณ คะสันต์ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ซึ่งนายโสภณ คะสันต์ ได้พ้นจากต าแหน่ง
ไปแล้ว  เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2563  ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นผู้แทนในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี)  เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด จึงขอเสนอ
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  จ านวน 1 คน  ต่อไป  

 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ 
 

เลขานุการสภาฯ  1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  มาตรา 5 ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย (3) ผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน   
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 

  มาตรา 13 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ 
 ก าหนดหลักเกณฑ์และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนั้นในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

 /(1) ก าหนดคุณสมบัติ … 
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เลขานุการสภาฯ  (1) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  (2) ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (3) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ ง     

การย้ายการโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน    
การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

  (4) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  (5) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  การด าเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ส าหรับวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้แทนใน 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี  ให้ใช้วิธีการเลือก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๘  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเสนอชื่อ ขอเชิญคุณ    
ชูชีพ  สารีนนท์ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายชูชีพ  สารีนนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายชูชีพ สารีนนท์)   เขต  2 อ าเภอสว่างอารมณ์  ขอเสนอ นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดอุทัยธานี 

 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายปัญญา วงษ์เวช 2.นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ (ผู้รับรองครบ) 

 

  ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้กรุณาให้เกียรติ
เสนอชื่อกระผมให้เป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานีในสัดส่วนผู้แทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น กระผมไม่ขัดข้องแต่เพ่ือให้การด าเนินการ
คัดเลือกเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ กระผมขอถามที่ประชุมว่ามี  
ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อ 

 

มติที่ประชุม  เลือกกระผม นายปภาวิชญ์  บุษวะดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีในคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี 

 
  /ระเบียบวาระท่ี 5.3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3   เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาฯและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี 

 

นายกองค์การฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ไปแล้ว นั้น เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นผลให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พ้นจาก
ต าแหน่งตั้ งแต่วันที่  26 ตุลาคม 2563 จึงท าให้คณะกรรมการพัฒนาฯ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี ในสัดส่วนของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวด้วย ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 5 ข้อ 8 (3) และข้อ 28 (1) ก าหนดให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนร่ วมเป็น
คณะกรรมการ และอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
ดังกล่าวจึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาฯ จ านวน 3 คน และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ จ านวน  3  คน ต่อไป 

 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ  
 

เลขานุการสภาฯ  ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

   ข้อ ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   
    (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
    กรรมการตามข้อ ๘ (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกได้ 
           ๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 0600 ลงวันที่  

29  มกราคม ๒๕59  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ข้อ ๓  กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ด าเนินการดังนี้ 
   /3.1 คณะกรรมการ ... 
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เลขานุการสภาฯ           ๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

    ๓.๑.๑ กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก  
    1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  ๓  คน  

                2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น   
โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุม
พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 

     3. การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง     
     4. การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวน    

อย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
    5. ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคล

ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด          
ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการ 
ลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนน          
ที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด   

     6. ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจ านวนให้เลือกจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  

    7. เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่ง 
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกัน 
หลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่ง
ได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้  
วิธีการจับสลากตามท่ีประธานในที่ประชุมก าหนด 

      8. ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

    9. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 

ประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะคัดเลือกทีละคณะ โดยจะให้สมาชิก
สภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีก่อน ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 1 
ขอเชิญคุณศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ   

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ) อุทัยธานี เขต 5 อ าเภอบ้านไร่ ขอเสนอนายจ านงค์ พันธ์เขตรการ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอทัพทัน 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.นางจีรภา ตั้งวรชัย  2.นายกฤษฎา ซักเซ็ค (ผู้รับรองครบ) 

     /มีสมาชิก ... 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่านายจ านงค์ พันธ์เขตรการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอทัพทัน เป็นผู้ถูกเสนอชื่อ
และให้ความยินยอมต่อที่ประชุม และได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่  1 

 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
คนที่  2  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณอนัญญา พันธุเมฆ 

 

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางอนัญญา พันธุเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(นางอนัญญา พันธุเมฆ) เขต 1 อ าเภอหนองฉาง ขอเสนอ นายชูชีพ สารีนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอสว่างอารมณ์   
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายจ ารัส เลิศประวัติ 2.นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์        

(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 2 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่านายชูชีพ สารีนนท์   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอสว่างอารมณ์   

เป็นผู้ถูกเสนอชื่อและให้ความยินยอมต่อที่ ประชุม และได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่  2   

 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
คนที่  3  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณสงบ เพียงเสมอ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสงบ เพียงเสมอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(นายสงบ เพียงเสมอ) เขต 4  อ าเภอบ้านไร่ ขอเสนอ นายจ ารัส เลิศประวัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอบ้านไร่ 
 

 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์  2.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ  

(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 3  อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีจะถือว่า นายจ ารัส เลิศประวัติ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอบ้านไร่  เป็นผู้ถูกเสนอชื่อ
และให้ความยินยอมต่อที่ประชุม และได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่  3   

 

มติที่ประชุม   คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ 

1. นายจ านงค์ พันธ์เขตรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
เขต 1 อ าเภอทัพทัน 

  2. นายชูชีพ สารีนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2  
อ าเภอสว่างอารมณ ์ 

 /3.นายจ ารัส ... 
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มติที่ประชุม  3. นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี    

เขต 2  อ าเภอบ้านไร ่
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีชี้แจงระเบียบ 

 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

    (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
กรรมการตามข้อ 2๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได้ 
  การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น          

ใช้วิธีการคัดเลือกเหมือนกับการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ชี้แจงแนวทาง
และหลักเกณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฯ ไปแล้ว  

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 1  ขอเชิญคุณพิชัย จิระธนวิทย์ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายพิชัย จิระธนวิทย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายพิชัย จิระธนวิทย์) เขต 3  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  ขอเสนอ นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา 2.นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม (ผู้รับรองครบ)

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี      
จะถือว่า นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 
อ าเภอเมืองอุทัยธานีเป็นผู้ถูกเสนอชื่อและให้ความยินยอมต่อที่ประชุม และได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คนที่  1   
 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที ่2 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ขอเชิญคุณวันชัย ชีวระ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
(นายวันชัย ชีวระ)   เขต 3 อ าเภอหนองฉาง  ขอเสนอ นางอนัญญา  พันธุเมฆ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอหนองฉาง   
 
 

  /ขอผู้รับรอง ... 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  

มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ 2.นายตริณณุพล นุ้ยปรี (ผู้รับรองครบ)
 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่ 2 อีกหรือไม่  (ไม่มี) ถ้าไม่มี      
จะถือว่า นางอนัญญา  พันธุเมฆ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี     
เขต 1 อ าเภอหนองฉาง เป็นผู้ถูกเสนอชื่อและให้ความยินยอมต่อที่ประชุม และได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คนที่  2   

 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ขอเชิญคุณ    
ธนาคิม  เพ็ชรวัต 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายธนาคิม เพ็ชรวัต) เขต 4 อ าเภอเมืองอุทัยธานี  ขอเสนอ นายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1  อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ  2.นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ (ผู้รับรองครบ) 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่ 3 อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มี      
จะถือว่า นายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1  
อ าเภอเมืองอุทัยธานี เป็นผู้ถูกเสนอชื่อและให้ความยินยอมต่อที่ประชุม และได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คนที่  3  

 

มติที่ประชุม   คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้  

1. นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี    
เขต 4  อ าเภอเมืองอุทัยธานี 

2. นางอนัญญา  พันธุเมฆ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี     
เขต 1 อ าเภอหนองฉาง 

3. นายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี      
เขต 1  อ าเภอเมืองอุทัยธานี 

 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ  

 

เลขานุการสภาฯ  1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒   

 
            /มาตรา ๓๓ ... 
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เลขานุการสภาฯ  มาตรา ๓๓ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลซึ่งมิได้เป็น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระท า
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวน
ดังกล่าว ต้องมิใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอข้อสอบถามต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการ 

 สามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบใน
การออกข้อบัญญัติชั่วคราว 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

    ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี  ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน    

ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที ่  

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มจี านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้  
  ข้อ ๑๐๕  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการ
ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

        (๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    (๔) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่น เห็นสมควร 

  ข้อ ๑๐๗ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง    
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อ
ให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือก 
ตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
  ข้อ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น อาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใด

ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้  ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง 
การประชุมเกินกว่าก าหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติ
จากประธานสภาท้องถิ่น 

 
         /คณะกรรมการ ... 
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ประธานสภาฯ  คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่จ าเป็นต้องมี  คือ 
๑. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    ๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ๓. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   

ต่อไปจะน าปรึกษาสมาชิกสภาฯ ว่าจะเสนอแนะให้จัดตั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ    
มีคณะกรรมการใดบ้าง ที่จ าเป็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะหนึ่งให้มี
จ านวนกี่คน  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ  ขอเชิญคุณไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายไพบูรณ์  ตัณฑพาทย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์) อุทัยธานี เขต 1 อ าเภอห้วยคต ขอเสนอให้มีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี  เพ่ิมอีก  3  คณะ  คณะหนึ่งให้มีจ านวน  7  คน  ดังนี้ 
    1. คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ  
   2. คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า 
    3. คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ 

 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.น.ส.กัณหา อุดมโชตวัฒนกิจ 2.นายพิชัย จิระธนวิทย์       

(ผู้รับรองครบ)  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือว่าควรจะเพ่ิมเติม
คณะใดอีกหรือไม ่ ขอเชิญเสนอ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก 

 

มติที่ประชุม  ให้มีคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพ่ิมอีก 3 คณะ 
รวมเป็น 6 คณะ โดยให้แต่ละคณะ  มีคณะละ  ๗  คน  ดังนี้ 

    ๑.คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
    ๒.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ๓.คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    4.คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ  
    5.คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า 
    6.คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการก าหนดคณะกรรมการ ทั้ง 6 คณะ ว่าจะเป็นคณะกรรมการ
สามัญ หรือ คณะกรรมการวิสามัญ และจะเลือกคณะกรรมการแต่ละคณะเรียงล าดับ   
ตั้งแต่ ๑ - 6  ตามระเบียบฯ ข้อ 103  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคนและคณะกรรมการวิสามัญ
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน     
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ในการเสนอชื่อคณะกรรมการนั้น ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 
  เริ่มจาก คณะที่ 1  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี ซึ่งคณะนี้เป็นคณะกรรมการสามัญอยู่แล้ว จึงไม่ต้องก าหนดว่าเป็นคณะกรรมการ
สามัญหรือวิสามัญ   

         /ขอเชิญสมาชิก ... 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 1 ขอเชิญคุณพิชัย จิระธนวิทย์ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายพิชัย จิระธนวิทย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายพิชัย จิระธนวิทย์) เขต 3  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  ขอเสนอ นายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นางอนัญญา พันธุเมฆ  2.นายตริณณุพล นุ้ยปรี (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต 1 อ าเภอเมืองอุทัยธานี  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 1   
 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คนที่ 2 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ขอเชิญคุณศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
(นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ) อุทัยธานี  เขต 5  อ าเภอบ้านไร่ ขอเสนอ น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 3 อ าเภอบ้านไร่ 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นางจีรภา ตั้งวรชัย 2.นายจ ารัส เลิศประวัติ (ผู้รับรองครบ)

 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  
ถ้าไม่มีจะถือว่า น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  เขต 3 อ าเภอบ้านไร่  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที ่ 2   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ขอเชิญคุณ ไพบูรณ ์ตัณฑพาทย์ 

 

สมาชิกสภาฯ   กระผม นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์) เขต 1 อ าเภอห้วยคต  ขอเสนอ นายธีระวุฒิ  ศรีพนมวัลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอห้วยคต 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา 2.นายศุภวิชญ์ เอ่ียมลออ (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต 2 อ าเภอห้วยคต ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่ 3   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คนที่ 4  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ขอเชิญคุณศรัญญา โต๋วสัจจา  

/ดิฉัน ... 
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สมาชิกสภาฯ   ดิฉัน น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา) เขต  4  อ าเภอลานสัก  ขอเสนอ นายตริณณุพล นุ้ยปรี  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอลานสัก 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายธีระวุฒ ิศรีพนมวัลย์  2.นายธนาคิม เพ็ชรวตั (ผู้รบัรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายตริณณุพล  นุ้ยปรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต 1 อ าเภอลานสัก  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 4   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คนที่ 5 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ขอเชิญคุณจ านงค์ พันธ์เขตรการ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายจ านงค์ พันธ์เขตรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายจ านงค์ พันธ์เขตรการ) อุทัยธานี เขต 1 อ าเภอทัพทัน ขอเสนอนายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ ์
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายเฉลิมวุฒิ  เหล่าแช่ม 2.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ    

(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่านายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ์  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่ 5   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คนที่ 6  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณวันชัย ชีวระ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายวันชัย ชีวระ) เขต 3 อ าเภอหนองฉาง ขอเสนอ นางอนัญญา พันธุเมฆ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอหนองฉาง 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา 2.นางจีรภา ตั้งวรชัย (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นางอนัญญา พันธุเมฆ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต 1 อ าเภอหนองฉาง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่ 6   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คนที่ 7  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณตริณณุพล นุ้ยปรี 

 
       /กระผม ... 
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สมาชิกสภาฯ  กระผม นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายตริณณุพล นุ้ยปรี) เขต 1 อ าเภอลานสัก ขอเสนอ ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี  เขตอ าเภอหนองขาหย่าง 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.นายจ ารัส  เลิศประวัติ   2.นายวันชัย ชวีระ (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่ (ไม่มี)    

ถ้าไม่มีจะถือว่า ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขตอ าเภอหนองขาหย่าง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  คนที่ 7   

 
 

มติที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ 
๑.นายกฤษฎา ซักเซ็ค  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 

อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
๒.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

เขต 3  อ าเภอบ้านไร่ 
๓.นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

เขต 2  อ าเภอห้วยคต 
๔.นายตริณณุพล  นุ้ยปรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   

เขต 1  อ าเภอลานสัก 
๕.นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

เขต 1  อ าเภอสว่างอารมณ์ 
๖.นางอนัญญา พันธุเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี    

เขต 1  อ าเภอหนองฉาง 
๗.ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

เขตอ าเภอหนองขาหย่าง 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการเลือก คณะที่ 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จะขอ
มติจากสภาฯ ว่าจะก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นคณะกรรมการ
สามัญหรือวิสามัญ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ  ขอเชิญคุณชูชีพ สารีนนท์ 

  

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายชูชีพ  สารีนนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
(นายชูชีพ สารีนนท์) เขต 2 อ าเภอสว่างอารมณ์ ขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็น 

คณะกรรมการประเภทสามัญ   

 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน   
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายพิชัย จิระธนวิทย์  2.นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุม 

ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นคณะกรรมการประเภทสามัญ 
 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ขอเชิญ 
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ 

        /กระผม … 
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สมาชิกสภาฯ  กระผม นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์) เขต 2 อ าเภอห้วยคต  ขอเสนอ นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานี  เขต 3 อ าเภอหนองฉาง 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.นายกฤษฎา ซักเซ็ค  2.นายปัญญา วงษ์เวช (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 
อ าเภอหนองฉาง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณธนาคิม  เพ็ชรวัต  

 

สมาชิกสภาฯ   กระผม นายธนาคิม  เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(นายธนาคิม เพ็ชรวัต) เขต 4 อ าเภอเมืองอุทัยธานี  ขอเสนอ นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1  อ าเภอบ้านไร ่
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายจ านงค์  พันธ์เขตรการ 2.นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา  

(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายธรรมรงค์  แห้วเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  เขต 1  อ าเภอบ้านไร่ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 2   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณเอนก ถนอมมิตรวัฒนา 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(นายเอนก  ถนอมมิตรวัฒนา) อุทัยธานี เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ์  ขอเสนอ นายปัญญา วงษ์เวช สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอทัพทัน 
 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายจ ารัส เลิศประวัติ 2.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ       

(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายปัญญา วงษ์เวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 2 อ าเภอทัพทัน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 3    

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 ขอเชิญ 
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณอนัญญา พันธุเมฆ  

  

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางอนัญญา พันธุเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
(นางอนัญญา พันธุเมฆ) เขต 1 อ าเภอหนองฉาง  ขอเสนอ นายจ ารัส เลิศประวัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอบ้านไร่  
  /ขอผู้รับรอง ... 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน   

มีผู้รับรอง ดังนี้  1.นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม  2.นายธนาคิม เพ็ชรวัต (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่  (ไม่มี)     

ถ้าไม่มี  จะถือว่านายจ ารัส เลิศประวัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต  2  อ าเภอบ้านไร ่ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณจีรภา ตั้งวรชัย 

 

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 
(นางจีรภา ตั้งวรชัย) อ าเภอทัพทัน  ขอเสนอ น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานี  เขต 4 อ าเภอลานสัก  
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายตริณณุพล นุ้ยปรี 2.นายพิชัย จิระธนวิทย์(ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า น.ส.ศรัญญา  โต๋วสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต 4 อ าเภอลานสัก ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 6 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ   ขอเชิญคุณศรัญญา โต๋วสัจจา   

 

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน น.ส. ศรัญญา  โต๋วสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
(น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา) เขต 4 อ าเภอลานสัก ขอเสนอ นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 5  อ าเภอบ้านไร ่
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้ 1.นายจ ารสั เลิศประวัติ  2.นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต 5  อ าเภอบ้านไร่ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 6   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 7 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
(นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ) เขต 5 อ าเภอบ้านไร่ ขอเสนอ นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอลานสัก 
 

 
 

 /ขอผู้รับรอง  ... 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  

มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ 2.นางจีรภา ตั้งวรชยั (ผูร้ับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่านายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอลานสัก ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คนที่ 7   

 
 

มติที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (สามัญ)  ดังนี้ 
๑.นายวันชัย  ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 

อ าเภอหนองฉาง 
๒.นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

เขต 1 อ าเภอบ้านไร่ 
๓.นายปัญญา วงษ์เวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2  

อ าเภอทัพทัน 
๔.นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี    

เขต 2 อ าเภอบ้านไร่ 
๕.น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   

เขต 4 อ าเภอลานสัก 
๖.นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

เขต 5 อ าเภอบ้านไร่ 
๗.นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

เขต 2 อ าเภอลานสัก 
 
 

ประธานสภาฯ  ต่อไป คณะที่ 3 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จะขอมติจากสภาฯ    
ว่าจะก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเป็นคณะกรรมการสามัญหรือ
วิสามัญ  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ  ขอเชิญคุณเอนก  ถนอมมิตรวัฒนา 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(นายเอนก  ถนอมมิตรวัฒนา) อุทัยธานี เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ์  ขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

เป็นคณะกรรมการประเภทสามัญ   
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้ รับรอง ดังนี้  1.นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์  2.นายจ ารัส เลิศประวัติ            

(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอ  อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีจะถือว่าที่
ประชุมก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเป็นคณะกรรมการประเภท
สามัญ 
 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่ 1 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณตริณณุพล นุ้ยปรี 

 
       /กระผม ... 
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สมาชิกสภาฯ  กระผม นายตริณณุพล นุ้ยปรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
(นายตริณณุพล นุ้ยปรี) เขต 1 อ าเภอลานสัก ขอเสนอ นายปัญญา วงษ์เวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี  เขต 2  อ าเภอทัพทัน 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้ 1.นางจีรภา ตั้งวรชัย  2.นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่านายปัญญา วงษ์เวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี    
เขต 2  อ าเภอทัพทัน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่ 1   

 
 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ขอเชิญคุณธนาคิม เพ็ชรวัต 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
(นายธนาคิม เพ็ชรวัต) เขต 4 อ าเภอเมืองอุทัยธานี ขอเสนอ นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1  อ าเภอลานสัก 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายจ านงค์ พันธ์เขตรการ 2.นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ      

(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  เขต 1  อ าเภอลานสัก  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
คนที่ 2   

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่ 3 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณเอนก ถนอมมิตรวัฒนา 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายเอนก  ถนอมมิตรวัฒนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(นายเอนก  ถนอมมิตรวัฒนา) อุทัยธานี เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ์ ขอเสนอ นายชูชีพ  สารีนนท์  สมาชิกสภาองค์การ-

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2  อ าเภอสว่างอารมณ ์
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.นายธนาคิม เพ็ชรวัต  2.น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่  (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายชูชีพ  สารีนนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต 2  อ าเภอสว่างอารมณ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ    
คนที่ 3   

 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ   ขอเชิญคุณจีรภา ตั้งวรชัย 

 

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3  
(นางจีรภา ตั้งวรชัย) เขต 3 อ าเภอทัพทัน  ขอเสนอ นายพิชัย จิระธนวิทย์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร      

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 3  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  
           /ขอผู้รับรอง ... 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  

มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.นางอนัญญา  พันธุเมฆ  2.นายวันชัย ชีวระ (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่านายพิชัย จิระธนวิทย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต 3  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
คนที่ 4   

 
 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์) เขต 2 อ าเภอห้วยคต  ขอเสนอ นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอห้วยคต 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ 2.นายจ ารัส เลิศประวัติ       

(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอห้วยคต  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
คนที่ 5  

 

ประธานสภาฯ  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ   ขอเชิญคุณศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
(นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ) เขต 5 อ าเภอบ้านไร่ ขอเสนอ นายสงบ เพียงเสมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี  เขต 4  อ าเภอบ้านไร่ 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.นายปัญญา วงษ์เวช 2.นายกฤษฎา ซักเซ็ค  (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายสงบ เพียงเสมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
เขต 4  อ าเภอบ้านไร่  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  คนที่ 6   

 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ   ขอเชิญคุณพิชัย จิระธนวิทย์ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายพิชัย จิระธนวิทย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายพิชัย จิระธนวิทย์) เขต 3  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  ขอเสนอ นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
 

  /ขอผู้รับรอง ... 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม 2.นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา      

(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 4 อ าเภอเมืองอุทัยธานี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  คนที่ 7   

           

มติที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (สามัญ) ดังนี้ 
๑.นายปัญญา วงษ์เวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2  

อ าเภอทัพทัน 
๒.นายตริณณุพล  นุ้ยปรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

เขต 1  อ าเภอลานสัก 
๓.นายชูชีพ สารีนนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2  

อ าเภอสว่างอารมณ์ 
๔.นายพิชัย จิระธนวิทย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี    

เขต 3  อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
๕.นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

เขต 1  อ าเภอห้วยคต 
๖.นายสงบ เพียงเสมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4  

อ าเภอบ้านไร่ 
๗.นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4  

อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการเลือก คณะที่ 4 คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
จะขอมติจากสภาฯ ว่าจะก าหนดให้คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และ

ผู้สูงอายุเป็นคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ  ขอเชิญคุณ
ปัญญา วงษ์เวช  

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม  นายปัญญา วงษ์เวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายปัญญา วงษ์เวช) เขต 2  อ าเภอทัพทัน  ขอเสนอให้คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุเป็น

คณะกรรมการประเภทสามัญ   
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายจ านงค์ พันธ์เขตรการ 2.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ   

ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุม
ก าหนดให้คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุเป็นคณะกรรมการประเภท
สามัญ 
 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ คนที่ 1    
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณสงบ เพียงเสมอ 

 
       /กระผม ... 
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สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสงบ เพียงเสมอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายสงบ เพียงเสมอ) เขต 4  อ าเภอบ้านไร่  ขอเสนอ นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอบ้านไร่ 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์  2.นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา    

(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 2 อ าเภอบ้านไร่ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และ
ผู้สูงอายุ คนที่ 1   

 
 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ คนที่ 2   
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณจ ารัส เลิศประวัติ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายจ ารัส เลิศประวัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายจ ารัส เลิศประวัติ) เขต 2 อ าเภอบ้านไร่  ขอเสนอ น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอบ้านไร ่
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.นายธนาคิม เพ็ชรวัต 2.นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่  (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 3 อ าเภอบ้านไร่ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และ
ผู้สูงอายุ คนที่ 2    

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ คนที่ 3   
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ขอเชิญคุณจีรภา ตั้งวรชัย 

 

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 
(นางจีรภา ตั้งวรชัย) อ าเภอทัพทัน  ขอเสนอ นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานี  เขต 1  อ าเภอลานสัก  
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้ 1.นายจ ารัส เลิศประวัติ  2.นายพิชัย จิระธนวิทย์  (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่  (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เขต 1  อ าเภอลานสัก ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
คนที่ 3   

 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ คนที่ 4  
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณอนัญญา พันธุเมฆ 

 
/ดิฉัน ... 
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สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน  นางอนัญญา พันธุเมฆ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(นางอนัญญา พันธุเมฆ) เขต 1 อ าเภอหนองฉาง  ขอเสนอ นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1  อ าเภอสว่างอารมณ ์ 
   

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ 2.นายจ านงค์ พันธ์เขตรการ       

(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกิจการเยาวชน 
สตรี และผู้สูงอายุ คนที่ 4   

 
 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ คนที่ 5  
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ   ขอเชิญคุณชูชีพ  สารีนนท์ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายชูชีพ  สารีนนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายชูชีพ  สารีนนท์) เขต 2 อ าเภอสว่างอารมณ์  ขอเสนอ ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขตอ าเภอหนองขาหย่าง 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา  2.นายปัญญา วงษ์เวช  (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขตอ าเภอหนองขาหย่าง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี 
และผู้สูงอายุ คนที่ 5 

 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ คนที่ 6   
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณไพบูรณ์ ตัณฑพาทย ์

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม  นายไพบูรณ์  ตัณฑพาทย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
(นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์) อุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอห้วยคต  ขอเสนอ นางอนัญญา พันธุเมฆ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอหนองฉาง 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ทา่น  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ 2.นางจีรภา ตั้งวรชัย (ผู้รับรองครบ)
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 6  อีกหรือไม ่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นางอนัญญา พันธุเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
เขต 1 อ าเภอหนองฉาง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
คนที่ 6   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ คนที่ 7   
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์  

 
 

       /กระผม ... 
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สมาชิกสภาฯ  กระผม  นายธีระวุฒิ  ศรีพนมวัลย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
(นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์) อุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอห้วยคต  ขอเสนอ นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอทัพทัน 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายภีราวินทร์  รัตนมณีพันธ์ 2.นายตริณณุพล นุ้ยปรี      

(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี) ถ้าไม่มีจะถือว่า นางจีรภา ตั ้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  เขต 3 อ าเภอทัพทัน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และ
ผู้สูงอายุ คนที่ 7   

           

มติที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ (สามัญ) ดังนี้ 
๑.นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี    

เขต 2 อ าเภอบ้านไร ่
๒.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานี เขต 3 อ าเภอบ้านไร ่
๓.นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1  

อ าเภอลานสัก 
๔.นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

เขต 1  อ าเภอสว่างอารมณ์ 
๕.ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

เขตอ าเภอหนองขาหย่าง 
๖.นางอนัญญา พันธุเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   

เขต 1 อ าเภอหนองฉาง 
๗.นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 

อ าเภอทัพทัน    

ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการเลือก คณะที่ 5  คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า จะขอมติจาก
สภาฯ ว่าจะก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเป็นคณะกรรมการสามัญหรือ
วิสามัญ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ  ขอเชิญคุณสงบ เพียงเสมอ  

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสงบ เพียงเสมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี    
(นายสงบ เพียงเสมอ) เขต 4 อ าเภอบ้านไร่ ขอเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเป็นคณะกรรมการ

ประเภทวิสามัญ   
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1. นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม 2. นายวันชัย ชีวระ (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอ  อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีจะถือว่ าที่ประชุม

ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเป็นคณะกรรมการประเภทวิสามัญ  
 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 1 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณวันชัย ชีวระ 

        /กระผม … 
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สมาชิกสภาฯ  กระผม นายวันชัย  ชีวระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3  
(นายวันชัย ชีวระ) อ าเภอหนองฉาง  ขอเสนอ นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอหนองฉาง 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.นายกฤษฎา ซักเซ็ค  2.นายปัญญา วงษ์เวช (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่  (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 2 อ าเภอหนองฉาง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 1   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 2 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณศุภวิชญ์  เอี่ยมละออ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายศุภวิชญ์  เอี่ยมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ) เขต 5 อ าเภอบ้านไร่  ขอเสนอ นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหาร    

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอบ้านไร่ 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายตริณณุพล นุ้ยปรี 2.นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์       

(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 2 อ าเภอบ้านไร ่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 2   

 
 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ   ขอเชิญคุณจ ารัส เลิศประวัติ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(นายจ ารัส เลิศประวัติ)  เขต 2 อ าเภอบ้านไร่ ขอเสนอ นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอบ้านไร่ 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นางอนัญญา พันธุเมฆ 2.นายสงบ เพียงเสมอ (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่  (ไม่มี)   

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 1 อ าเภอบ้านไร ่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 3          

 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 4 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายเฉลิมวุฒิ  เหล่าแช่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม) เขต 2 อ าเภอหนองฉาง ขอเสนอ นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอหนองฉาง 
  /ขอผู้รับรอง … 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  

มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา 2.นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์      
(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 3 อ าเภอหนองฉาง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 4   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 5 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณวันชัย ชีวระ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายวันชัย  ชีวระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3  
(นายวันชัย ชีวระ) อ าเภอหนองฉาง  ขอเสนอ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ 2.นายศุภวิชญ์  เอ่ียมลออ   

(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา ได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 5   

 

  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 6 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์) เขต 1  อ าเภอบ้านไร ่ขอเสนอ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้ 1.นายตริณณุพล นุ้ยปรี  2.นางจีรภา ตั้งวรชัย (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่  (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า ผู ้อ านวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 6   

 

ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 7 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณจ ารัส เลิศประวัติ 

     

สมาชิกสภาฯ   กระผม นายจ ารัส  เลิศประวัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายจ ารัส เลิศประวัติ) เขต 2 อ าเภอบ้านไร่ ขอเสนอ นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอห้วยคต 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา 2.นายสงบ เพียงเสมอ (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 2 อ าเภอห้วยคต ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า คนที่ 7   

 

    /เลือกคณะ ... 
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มติที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ า (วิสามัญ) ดังนี้ 

๑.นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
เขต 2  อ าเภอหนองฉาง 

๒.นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
เขต 2  อ าเภอบ้านไร ่

๓.นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
เขต 1  อ าเภอบ้านไร ่

๔.นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 3 
อ าเภอหนองฉาง 

๕.ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทับเสลา 
๖.ผู้อ านวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี 
๗.นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

เขต  2  อ าเภอห้วยคต 
 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการเลือก คณะที่ 6  คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
จะขอมติจากสภาฯ ว่าจะก าหนดให้คณะกรรมการส่ง เสริมอาชีพเป็น

คณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอขอเชิญคุณจีรภา ตั้งวรชัย 
 

สมาชิกสภาฯ   ดิฉัน นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต  3 
(นางจีรภา ตั้งวรชัย) อ าเภอทัพทัน ขอเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพเป็นคณะกรรมการประเภท

วิสามัญ 
 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายธนาคิม เพ็ชรวัต  2.นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีจะถือว่าที่ประชุม

ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพเป็นคณะกรรมการประเภทวิสามัญ 
 

  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 1 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณจีรภา ตั้งวรชัย   

 

สมาชิกสภาฯ   ดิฉัน นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต  3 
(นางจีรภา ตั้งวรชัย) อ าเภอทัพทัน ขอเสนอ น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี  เขต 3 อ าเภอบ้านไร่  
  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม 2 .นายศุภวิชญ์ เ อ่ียมละออ           

(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอบ้านไร่ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ     
คนที่ 1   

    /ต่อไปเป็น ... 
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ประธานสภาฯ  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 2 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์ 

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม  นายภีราวินทร์  รัตนมณีพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์)  อุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอลานสัก ขอเสนอ นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต  3  อ าเภอทัพทัน 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ 2.นายจ านงค์ พันธ์เขตรการ       

(ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  เขต  3  อ าเภอทัพทัน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 2   

 

  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณศรัญญา โต๋วสัจจา 

 
 

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน น.ส. ศรัญญา  โต๋วสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา)   เขต 4 อ าเภอลานสัก  ขอเสนอ นายภีราวินทร์  รัตนมณีพันธ์  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอลานสัก 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.นายธนาคิม เพ็ชรวัต 2.นายพิชัย จิระธนวิทย์  (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า นายภีราวินทร์  รัตนมณีพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เขต 2 อ าเภอลานสัก ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 3   

 

  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 4 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณอนัญญา พันธุเมฆ 

 

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางอนัญญา  พันธุเมฆ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(นางอนัญญา พันธุเมฆ)   เขต 1 อ าเภอหนองฉาง  ขอเสนอ นายวันชัย ชีวระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี  เขต 3  อ าเภอหนองฉาง 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.นายสงบ เพียงเสมอ  2.นายปัญญา วงษ์เวช (ผู้รับรองครบ) 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 4 อีกหรือไม่   (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  
จะถือว่า นายวันชัย ชีวระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 3  
อ าเภอหนองฉาง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 4 

 

  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 5 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณวันชัย ชีวระ   

 

สมาชิกสภาฯ  กระผม  นายวันชัย ชีวระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 
(นายวันชัย ชีวระ) อ าเภอหนองฉาง ขอเสนอ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 

  /ขอผู้รับรอง ... 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง  ดังนี้  1.นายจ ารสั เลิศประวัติ  2.นายธรรมรงค์ แหว้เพ็ชร์ (ผู้รับรองครบ) 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 5 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  

ถ้าไม่มีจะถือว่า เกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ    
คนที่ 5   

 

  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 6 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณจีรภา ตั้งวรชัย   

 

สมาชิกสภาฯ   ดิฉัน นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต  3 
(นางจีรภา ตั้งวรชัย) อ าเภอทัพทัน ขอเสนอ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้ 1.นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา 2.นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์ 

(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 6 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมอาชีพ  คนที่ 6   

 
 

ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ คนที่ 7 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณจ ารัส เลิศประวัติ 

 

สมาชิกสภาฯ   กระผม นายจ ารัส  เลิศประวัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายจ ารัส เลิศประวัติ) เขต 2 อ าเภอบ้านไร่ ขอเสนอ นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 5 อ าเภอบ้านไร่ 
 
 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่าน  
มีผู้รับรอง ดังนี้  1.นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม 2 .นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์         

(ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ 7 อีกหรือไม่ 
(ไม่มี)  ถ้าไม่มีจะถือว่า นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี เขต 5 อ าเภอบ้านไร่ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ     
คนที่ 7   

 

มติที่ประชุม  เลือกคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ (วิสามัญ) ดังนี้ 
๑.น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานี  เขต 3 อ าเภอบ้านไร ่
๒.นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3  

อ าเภอทัพทนั 
๓.นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

เขต 2 อ าเภอลานสัก 
๔.นายวันชัย ชีวระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3  

อ าเภอหนองฉาง 
 

      /5. เกษตรจังหวัด ... 
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มติที่ประชุม   ๕.เกษตรจังหวัดอุทัยธานี 

๖.พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี 
๗.นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

เขต 5 อ าเภอบ้านไร ่
 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ได้คณะกรรมการครบทั้ง 6  คณะแล้ว ซึ่งจะต้องเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ   

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก    
ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ   
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือ
เสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด   

หลังจากที่ได้เลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี     
ครบทุกคณะแล้ว  คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะต้องเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการ โดยเป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีนัดประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจึงจะ
ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีขอนัดประชุม
คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ทั้ง 6 คณะ เพ่ือเลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการ ส าหรับวัน เวลา และสถานที่ประชุม จะด าเนินการแจ้งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทราบต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  อนุญาตให้นัดประชุมคณะกรรมการ ทั้ง 6 คณะ เพ่ือเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการ เมื่อเลือกประธานกรรมการและเลขานุการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลขานุการ
สภาฯ จัดท าประกาศฯ และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วย  

      

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ   
  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่ ขอเชิญคุณศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ 
 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ) เขต 5 อ าเภอบ้านไร่  ขอเรียนสอบถามท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ผ่านท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กระผมขอเสนอแนะให้เชิญ
เจ้าหน้าที่จากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจ า
จังหวัดอุทัยธานี มาชี้แนะแนวทางในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีบางท่านเข้ามารับต าแหน่งใหม่อาจจะยังไม่
เข้าใจวิธีการยื่นและรายละเอียดต่างๆ 

 
    /เรียนท่าน ... 
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ปลัดองค์การฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และ ท่านสมาชิกสภา 
(นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะท าหนังสือเชิญ

ให้ทางส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจ าจังหวัด
อุทัยธานีมาบรรยายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากทางวิทยากรติดบรรยายตลอดทั้งสัปดาห์    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะท าการนัดเจ้าหน้าที่ให้ ส าหรับวัน เวลา และ
สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด
อภิปราย  ขณะนี้ ได้ด าเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ขอปิดประชุมและเชิญ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 
 

เลิกประชุม เวลา   1๒.3๐  น.  
   
 
 
 
 
 
 

                                                    (ลงชื่อ)........................................ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางบุปผา  ประเทศ) 
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 

                          
 
 
     
 
 

  (ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจสอบ/แก้ไขรายงานการประชุม 
                                                   (นายปภาวิชญ์  บุษวะดี) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   …..................................พิมพ์/ทาน  
                           (นางสาวพนารัตน์  อนุกูลพันธ์) 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ปรากฏ
ข้อความตามท่ีประชุม  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
   (ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวศรัญญา  โต๋วสัจจา) 
                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อ าเภอลานสัก  
 
   (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ  
                           (นายธรรมรงค์  แหว้เพ็ชร์) 
                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอบ้านไร่  
 

   (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
         (นายปัญญา  วงษ์เวช) 
                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2  อ าเภอทัพทัน  
 

   (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
              (นายจ ารัส  เลิศประวัติ) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2  อ าเภอบ้านไร่ 
 

    (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ  
       (นายศุภวิชญ์  เอ่ียมละออ) 
                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 5 อ าเภอบ้านไร่  
 

   (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ   
                 (นายภีราวินทร์  รัตนมณีพันธ์) 

                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอลานสัก  
 
ตรวจรายงารมการ  (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ/เลขานุการ   
                        (นายวันชัย  ชวีระ) 

                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 3 อ าเภอหนองฉาง  
 

          มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2564  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2564  แล้ว 
   

 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                  (นายปภาวิชญ์  บุษวะดี) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 


